
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 670  —  412. mál.

Fyrirspurn

til félagsmálaráðherra um undanþágur frá greiðslu fasteignaskatta og gatnagerðargjalda.

Frá Kristjáni L. Möller.

Hvaða opinberar stofnanir og fyrirtæki, að hluta eða að fullu í eigu ríkisins, eru undanþeg-
in greiðslu fasteignaskatta og gatnagerðargjalda til sveitarfélaga og á hvaða lögum er það
grundvallað?


